

**สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ**  
**ด้านบริหาร ครั้งที่ ๓๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙**

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ ๓๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๗๐๔ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมีนายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

**๑. การเข้าร่วมพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤพดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่องคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ไปเข้าร่วมพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม และกราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง โดยมีองค์กรอื่น ได้แก่ ศาลรัฐธรรมนูญ และผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ขอนำรูปแบบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในการเข้าร่วมพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม ไปใช้เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ

**๒. การประชุมประจำปีของ APF ครั้งที่ ๒๑**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบกำหนดการประชุมประจำปี (Annual General Meeting) ของ APF ครั้งที่ ๒๑ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรม Westin Grande Sukhumvit ห้อง Ballroom A ชั้น ๗ กรุงเทพมหานคร

**๓. การควบคุมตัวนักศึกษาและบุคคลบริเวณมหาวิทยาลัยรามคำแหง**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่องการควบคุมตัวนักศึกษาและบุคคลบริเวณมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประมาณ ๔๔ คน เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยนางอังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับการประสานจากญาติของผู้ถูกควบคุมตัวเพื่อจะเข้าเยี่ยมบุคคลดังกล่าว ซึ่งเจ้าหน้าที่นำตัวไปฝากขังที่เรือนจำคลองเปรม และควบคุมตัวที่ มณฑลทหารบกที่ ๑๑ โดยพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้มอบหมายผู้แทนคือ พลตรี สนธยา ศรีเจริญ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๖ (ผบ.พล.ร.๖) และผู้บังคับการกองกำลังสุรนารี ทหารอู่ทางโทรศัพท์ และอนุญาตให้นำญาติเข้าเยี่ยมได้ หลังจากนั้น พลตรี สนธยา ฯ ได้เข้าพบนางอังคณา ฯ เพื่อชี้แจงเรื่องการควบคุมตัวดังกล่าว และแจ้งว่าได้ส่งตัวผู้ถูกควบคุมที่เหลือ จำนวน ๕ คน ไปยังค่ายอิงคยุทธบริหาร รวมทั้งแจ้งให้ญาติทราบว่า หากได้รับการปฏิบัติที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน สามารถร้องเรียนมายังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ ซึ่งพลตรี สนธยา ฯ แจ้งว่าหากสอบสวนแล้วไม่พบการกระทำความผิด จะปล่อยตัวผู้ถูกควบคุมตัวต่อไป จึงได้แจ้งให้ญาติได้รับทราบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวแล้ว และต่อมา พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ได้มอบหมายให้ พลตรี สนธยา ฯ เข้ามาพบเพื่อหารือในการทำงานร่วมกันกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต่อไป

**๔. สรุปผลการปฏิบัติราชการต่างประเทศ ณ กรุงเบอร์ลิน (สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี) ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่องนางอังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศ “๑ ทศวรรษของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ : ความแตกต่างที่เกิดขึ้น และสิ่งที่ควรสร้างต่อไปในอนาคต (๑๐ Years Human Rights Council : What difference has it made? What difference should it make in the future?)” ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานกสม. โดยเมื่อวันจันทร์ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ นางอังคณา ฯ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมในประเด็นบทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยทำหน้าที่ร่วมกับนางแคทารีนา โรส (Katharina Rose) ผู้แทนของ Global Alliance of National Human Rights Institutions (GANHRI) ประจำเมืองเจนีวา สหพันธรัฐสวิสและในวันอังคารที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. นางอังคณา ฯ ได้นำเสนอประเด็นบทบาทความเกี่ยวพันของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับกระบวนการสากลเพื่อทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชน (UPR) ของสหประชาชาติ โดยทำหน้าที่ร่วมกับศาสตราจารย์จิลเลียน ทริกส์ (Gillian Triggs) ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เครือรัฐออสเตรเลีย

**๕. การประชุมเรื่องการแก้ไขปัญหาคคนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ และสถานการณ์เด่น เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่องนางเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ประชุมเรื่องการแก้ไขปัญหาคคนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ และสถานการณ์เด่น เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เสนอโดยในที่ประชุมว่าควรจัดการประชุมระดับอาเซียนเพื่อแก้ไขปัญหาคคนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ ในภูมิภาคนี้ ทั้งนี้ ได้รับการประสานจาก UNHCR ว่า จะมีการจัดประชุมระหว่างประเทศในระดับภูมิภาคเกี่ยวกับสถานการณ์คนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และนางเตือนใจ ดีเทศน์ ได้รับเชิญให้ไปเป็นวิทยากรเรื่องสถานการณ์คนไร้รัฐ ไร้สัญชาติในภาคเหนือ ความก้าวหน้าที่ผ่านมา และปัญหาที่ยังคงมีอยู่

**๖. การประชุมสมัชชานานาชาติของ IUCN ประจำปี ๒๕๕๙ ณ รัฐฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ ๓๑ สิงหาคม - ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่องสหประชาชาติได้ประกาศรับรองปฏิญญาแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิของชนเผ่าพื้นเมือง (United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples: UNDRIP) โดย UNHCR ควรจะเข้าร่วมมือกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และองค์การระหว่างประเทศเพื่อการสงวนทรัพยากรธรรมชาติ (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources : IUCN) ซึ่งได้มีการประชุมสมัชชานานาชาติของ IUCN ประจำปี ๒๕๕๙ ณ รัฐฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ ๓๑ สิงหาคม - ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ โดยมีประเด็นของสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองเป็นประเด็นสำคัญที่ได้มีการพิจารณา และเห็นว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติควรจะได้มีการจัดประชุมเชิงวิชาการนิยามความหมายของคำว่า Indigenous Peoples ซึ่งยังไม่ได้มีการยอมรับว่าประเทศไทยมีชนเผ่าพื้นเมืองดั้งเดิม

**๗. การเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน : มุมมองของประเทศไทยและออสเตรเลีย” ในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่องการจัดการสัมมนา เรื่อง “ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน : มุมมองของประเทศไทยและออสเตรเลีย” ในวันอังคารที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร จัดโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย ซึ่งนางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการสัมมนาดังกล่าว ภายใต้หัวข้อ “ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงพัฒนาการและประสบการณ์ของออสเตรเลียในประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน รวมทั้งพิจารณาแนวทางการดำเนินงานของประเทศไทย

**๘. การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่องสำนักงาน กสม. กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลธิเบศรราชาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤพดินทรมสยามมินทรราชธิราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสบำเพ็ญพระราชกุศลปณธสมวาร (๑๕ วัน) ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องเสวนา ชั้น ๖ สำนักงาน กสม.

**๙. สรุปผลการประชุมประจำปีของกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (South East Asia National Human Rights Institutions Forum - SEANF) ครั้งที่ ๑๓ ณ กรุงเนปยีดอ ประเทศเมียนมา ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบสรุปผลการประชุมประจำปีของกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (South East Asia National Human Rights Institutions Forum -SEANF) ครั้งที่ ๑๓ ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ ณ กรุงเนปยีดอ ประเทศเมียนมา โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น ๒ ช่วง คือ สรุปผลการสัมมนาภายใต้หัวข้อความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ และฝ่ายตุลาการ ซึ่งประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับเชิญให้เป็นผู้อภิปรายในหัวข้อสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับฝ่ายตุลาการ และสรุปสาระสำคัญของการประชุมตามระเบียบวาระ ซึ่งมีประเด็นที่สำคัญ ได้แก่ การรับรองแผนยุทธศาสตร์ของ SEANF ฉบับใหม่ในช่วงระหว่างปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้การดำเนินงานของ SEANF ในประเด็นหลักที่สำคัญ เช่น การเคลื่อนย้ายของประชากร แรงงานย้ายถิ่นฐาน การค้ามนุษย์ ผู้อพยพ ผู้แสวงหาที่พักพิง ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อมกับสิทธิมนุษยชน การก่อการร้าย และการใช้ความรุนแรง สิทธิของกลุ่มบุคคลเปราะบาง และเป้าหมายว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน